



## THƯ MỜI HỘI THẢO

### Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

Thời gian: 8:30 - 16:30, ngày 1/10/2014

Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà B, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Kính gửi: Ông/bà.....

Nghiên cứu cùng cộng đồng là một cách tiếp cận trong nghiên cứu, trong đó thành viên của cộng đồng và các nhà nghiên cứu bên ngoài tham gia một cách bình đẳng trong mọi khía cạnh của quá trình nghiên cứu, cùng nhau đóng góp năng lực chuyên môn, ra quyết định và sở hữu bản quyền. Việc áp dụng phương pháp nghiên cứu cùng cộng đồng không chỉ đem lại cho nghiên cứu những phát hiện sát với thực tế của người trong cuộc, mà còn là cơ hội để người dân phát triển năng lực tìm hiểu, phản biện và tìm giải pháp cho những vấn đề của cộng đồng, đồng thời nâng cao tiếng nói và vị thế của họ trong các hoạt động truyền thông và vận động chính sách.

Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, và Bộ môn Nhân học - trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng kính mời quý vị đại biểu tới dự hội thảo "Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam". Hội thảo này nhằm mục tiêu tạo ra một diễn đàn mở để các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và người làm công tác phát triển chia sẻ những ý tưởng, phát hiện và phương pháp liên quan đến cách tiếp cận nhân học và nghiên cứu cùng cộng đồng trong phát triển vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đồng thời thảo luận về các hướng ứng dụng nhân học trong thời gian tới.

Để chuẩn bị tốt cho hội thảo, ông/bà vui lòng khẳng định sự tham gia của mình qua địa chỉ email: dangky@isee.org.vn hoặc điện thoại: 04-4-62737933 trước 12h00 ngày 26 tháng 9 năm 2014.

Chương trình hội thảo được đính kèm với thư mời. Quý vị có thể đọc trước các tham luận gửi tới hội thảo tại địa chỉ: <http://goo.gl/pMPDZh>.

Hà Nội ngày 18 tháng 9 năm 2014

Thay mặt ban tổ chức



Lê Quang Bình

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường

## CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DỰ KIẾN

Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

Hà Nội, 1/10/2014

Thời gian	Nội dung	Người trình bày / phụ trách
Sáng. Người điều hành: PGS. TS. Vương Xuân Tình, TS. Phạm Quỳnh Phương		
8:00 – 8:25	Đăng ký	
8:30 – 8:45	Khai mạc	PGS. TS. Vương Xuân Tình Viện Dân tộc học
8:45 – 9:05	Tiếp cận dựa vào cộng đồng trong nghiên cứu, điền dã nhân học qua một số phương pháp và thực hành	TS. Nguyễn Trường Giang Trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
9:05 – 9:25	Tiếp cận viễn tượng hiện tượng học trong nghiên cứu nhân học	TS. Nguyễn Đức Lộc Trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
9:25 – 10:00	Thảo luận chung	PGS. TS. Nguyễn Văn Chính, TS. Hoàng Cầm và các đại biểu khác
10:00 – 10:20	Giải lao	
10:20 – 10:40	Tiếng nói của người dân và những rào cản trong nỗ lực tăng cường trách nhiệm giải trình: Kinh nghiệm qua dự án tăng cường trách nhiệm giải trình trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng	ThS. Nguyễn Thu Quỳnh Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Trung Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
10:40 – 11:10	Vấn đề xây dựng niềm tin và chuyển giao quyền lực trong nghiên cứu cùng cộng đồng: Nghiên cứu trường hợp chữ Mông ở Sa Pa và chữ Ede ở Dak Lak	Nhóm nghiên cứu cùng cộng đồng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường
11:10 – 11:50	Thảo luận chung	PGS. TS. Nguyễn Văn Chính, TS. Hoàng Cầm và các đại biểu khác
11:50 – 13:20	Ăn trưa	

Chiều. Người điều hành: ThS. Nguyễn Công Thảo, TS. Phạm Quỳnh Phương		
13:30 – 13:50	Nghiên cứu nhân học về sự biến đổi xã hội và quá trình phát triển ở một xã dân tộc thiểu số miền Bắc Việt Nam: Làm thế nào để một dự án phát triển thích ứng với bối cảnh địa phương?	TS. Christian Culas CNRS Centre Norbert Elias, Marseilles, France
13:50 – 14:10	Nhìn lại các chính sách phát triển tại một làng nghề truyền thống người Chăm, qua cái nhìn từ bên trong cộng đồng Chăm	ThS. Quảng Đại Tuyên Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm
14:10 – 14:40	Thảo luận chung	PGS. TS. Lâm Bá Nam PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm và các đại biểu khác
14:40 – 15:00	Giải lao	
15:00 – 15:20	Sử dụng công cụ nghiên cứu đồng tham gia (PRA) trong nghiên cứu sức khỏe sinh thái: Nghiên cứu trường hợp về chất thải nông nghiệp và chất thải của người ở tỉnh Hà Nam	TS. Trần Minh Hằng Viện Dân tộc học
15:20 – 15:40	Nâng quyền cho cộng đồng thiểu số trong xây dựng rừng cộng đồng: Trở lại những giá trị rừng tâm linh truyền thống	ThS. Hồ Việt Hoàng Khoa Việt Nam học, Đại học Ngoại ngữ Huế
15:40 – 16:15	Thảo luận chung	PGS. TS. Lâm Bá Nam PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm và các đại biểu khác
16:15 – 16:30	Bế mạc	ThS. Lê Quang Bình Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường